

7 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นป.(ว) 30 /2567 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 24/2562 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และมีหนังสือเวียนที่ นธ.(ว) 1/2562 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีการชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (“อัตราแลกเปลี่ยน”) ในการคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยหลักความสม่ำเสมอ (consistency) นั้น

ที่ผ่านมาผู้ประกอบธุรกิจบางแห่งสอบถามสำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มเติมถึงแนวทางในการเลือกช่วงเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมในการคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ประกอบการใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนในการคำนวณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบการรายงานสรุปมูลค่าการซื้อขายประจำปีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแยกมูลค่าการซื้อขายเป็นรายเดือนทั้งสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจควรใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และใช้ข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยหลักความสม่ำเสมอ (consistency)

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล ได้แก่  
นางสาวสุกฤตา พลอยประจำเมือง โทรศัพท์ 0-2263-6415 อีเมล sukritta@sec.or.th และ  
นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง โทรศัพท์ 0-2033-9756 อีเมล hathaiphat@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุพรรณ อินทรรุ่ง)  
ผู้ช่วยเลขาธิการ  
เลขาธิการแทน

ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6213